

# KỶ HỌP THỨ TÁM, HĐND TỈNH KHÓA XVII Quyết định nhiều nội dung quan trọng

(Tiếp theo trang 1)

Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các ban HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu cho kỳ họp. Giao các ban HĐND tỉnh phụ trách từng báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với các cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị sớm, chu đáo toàn bộ hồ sơ, tài liệu. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, chuyên môn của UBND tỉnh trao đổi thông tin và tài liệu phục vụ kỳ họp; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quá trình chuẩn bị, tổ chức kỳ họp bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học và chuyên nghiệp. Công tác điều hành của Đoàn chủ tọa kỳ họp tiếp tục được đổi mới theo hướng linh hoạt, khoa học, hiệu quả, đúng

luật định, giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thời lượng phát biểu, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung phát biểu, thảo luận được bố trí chuyên sâu theo chủ đề, lĩnh vực, tập trung vào các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

**Phóng viên:** Đồng chí đánh giá thế nào về hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh thời gian qua? **Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám sẽ tập trung vào những vấn đề gì, thưa đồng chí?**

**Đồng chí Nguyễn Tiến Thành:** Thời gian qua, hoạt động chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh luôn được tổ chức hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm minh bạch, công khai, dân chủ

với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm cao. Nội dung chất vấn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề lớn, nổi cộm, được đông đảo cử tri và đại biểu quan tâm; có những nội dung được tái chất vấn. Qua hoạt động chất vấn đã nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành và thành viên UBND tỉnh trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc cũng được tháo gỡ, giải quyết. Tuy nhiên, một số thủ trưởng sở, ngành trả lời chất vấn còn chung chung, nặng về báo cáo thành tích, chưa thực hiện triệt để lời hứa với cử tri và nhân dân.

Tại kỳ họp thứ tám, trên cơ sở tổng hợp đề xuất chất vấn của các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh, Thường trực HĐND

tỉnh dự kiến và trình HĐND tỉnh lựa chọn chất vấn các nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: xây dựng, công thương, nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền hình, lao động - thương binh và xã hội. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, công khai tới cử tri và nhân dân trong tỉnh để theo dõi, giám sát. Đối với từng vấn đề chất vấn, không chỉ người được đề nghị trả lời chất vấn mà thủ trưởng các sở, ngành khác cũng phải tham gia làm rõ vấn đề liên quan đến trách nhiệm của mình; vấn đề chất vấn sẽ được HĐND tỉnh giám sát và yêu cầu các sở, ngành báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thứ chín.

**Phóng viên:** Xin đồng chí cho biết giải pháp nào để nâng



Các đại biểu HĐND tỉnh sử dụng phần mềm "Kỳ họp không giấy tờ" nghiên cứu tài liệu để thảo luận, quyết định các vấn đề tại kỳ họp.

cao chất lượng các nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp HĐND tỉnh?

**Đồng chí Nguyễn Tiến Thành:** Để nâng cao chất lượng các nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp, trước tiên dự thảo các nghị quyết của HĐND tỉnh phải bám sát quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp ủy, sát thực tiễn cuộc sống; cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo nghị quyết phải tổ chức khảo sát kỹ lưỡng, đánh giá đúng thực trạng, thu thập thông tin, tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết một cách rộng rãi, thấu đáo. Các ban HĐND tỉnh nâng cao chất lượng thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, xây dựng báo cáo kết quả thẩm tra khoa học, đầy đủ căn cứ pháp

lý. Cung cấp sớm, đầy đủ nội dung, tài liệu để đại biểu HĐND tỉnh có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu nhằm tham gia thảo luận, xem xét, biểu quyết các nội dung quan trọng của kỳ họp sát thực tế, hợp lòng dân.

**Phóng viên:** Theo đồng chí, để các nghị quyết HĐND tỉnh được thông qua tại các kỳ họp sớm đi vào cuộc sống cần thực hiện những giải pháp gì?

**Đồng chí Nguyễn Tiến Thành:** Sau khi các nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành, cấp ủy, chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất với quyết tâm chính trị cao. UBND tỉnh sớm cụ thể hóa nghị quyết của HĐND tỉnh, chỉ đạo ngành chuyên môn

xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về nội dung các nghị quyết, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, đồng thời giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết. Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của các sở, ngành, địa phương.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!



Công viên Kỳ Bá - điểm nhấn kiến trúc xanh của thành phố Thái Bình.

## XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

# Chuẩn mực đạo đức cách mạng - "gốc rễ" để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới sau khi được ban hành đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên. Quy định có nhiều điểm mới, thể hiện quyết tâm của Đảng đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó xây dựng Đảng về đạo đức là "nền tảng", là "cái gốc" cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.



Chi bộ 11, Đảng bộ phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt đảng.

phạm xây ra. Cũng từ quy định này, quần chúng nhân dân sẽ có cơ sở để ghi nhận những việc cán bộ, đảng viên đã làm được, cũng như góp ý những việc cần làm, qua đó góp phần thiết thực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

### Sẵn sàng đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung

Quy định số 144-QĐ/TW nhấn mạnh đến chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và chế độ. Đây là chuẩn mực nền tảng để cán bộ, đảng viên phát huy bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tinh thượng, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Quy định cũng đề cao tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân của cán bộ, đảng viên.

Ông Đỗ Thanh Toàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thái Thụy cho hay: Thời gian vừa qua, tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, có những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, có nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật vì vi phạm nghiêm trọng quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về nêu gương, vi phạm pháp luật phải bị truy tố... Do đó, cần đặt ra yêu cầu cao hơn nữa về tinh thần tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên nên tôi cho rằng, việc ban hành Quy định số 144-QĐ/TW là rất cần thiết,

### Xây dựng "cội nguồn, gốc rễ" của Đảng

Quy định số 144-QĐ/TW gồm 6 điều, trong đó nội dung Điều 1 đến Điều 5 là sự cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Điều 6 là quy định về tổ chức thực hiện. Nội dung của 5 điều về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên lại được cụ thể hóa thành 19 chuẩn mực đạo đức cách mạng mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tuân thủ. Ông Nguyễn Hồng Chương, tổ 18, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) - người có nhiều kinh nghiệm về công tác Đảng cho biết: Đạo đức là "gốc" của người cách mạng. Xây dựng Đảng về đạo đức được xem là nhiệm vụ thường xuyên, liên

tục, là yêu cầu quan trọng, cấp thiết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hiện nay, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, có nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật vì vi phạm nghiêm trọng quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về nêu gương, vi phạm pháp luật phải bị truy tố... Do đó, cần đặt ra yêu cầu cao hơn nữa về tinh thần tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên nên tôi cho rằng, việc ban hành Quy định số 144-QĐ/TW là rất cần thiết,

trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Thiệu Minh Quỳnh: Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW là rất cần thiết và phù hợp trong giai đoạn cao trào đang chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Vì vậy, Quy định sẽ là kim chỉ nam để cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xem xét, đánh giá, lựa chọn cán bộ, đưa vào quy hoạch và giới thiệu bầu cấp ủy khóa mới. Bộ Chính trị đưa ra Quy định này để mỗi cán bộ, đảng viên "tự soi, tự sửa", tự tu dưỡng, tự rèn luyện và bảo vệ mình trong bối cảnh hiện nay, khi những cám dỗ, cám bậy đang ngày càng thử thách đội ngũ cán bộ. Đây là một trong những công việc quan trọng mà mỗi cán bộ, đảng viên đều phải thấm nhuần, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ giữ chức vụ là người đứng đầu, cần phải có tinh thần tự giác nêu gương. Quy định số 144-QĐ/TW có tính chất toàn diện, đầy đủ, cụ thể và nội dung nào cũng rất quan trọng. Là cán bộ đoàn, tôi thấy nội dung thứ 3 Điều 5 rất phù hợp và cần thiết với cán bộ đoàn các cấp hiện nay đó là "khiêm tốn, cầu thị, giản dị; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực công tác. Nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói, đã nói là làm". Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định, tạo sự lan tỏa trong hệ thống tổ chức đoàn, hội, đội, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp vừa "hồng", vừa "chuyên", đủ tâm, đủ tầm, có

đức, có tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng được sự kỳ vọng của Đảng và nhân dân.

### Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ

Sau khi Quy định số 144-QĐ/TW được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc Quy định đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nội dung Quy định. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cấp nhất, cụ thể hóa các nội dung Quy định, đưa các nội dung Quy định vào các quy định, nghị quyết lãnh đạo ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc triển khai thực hiện Quy định gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực xây dựng Đảng, nhất là trên các mặt xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Bà Trần Thị Thu Hương, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cụ thể hóa các nội dung Quy định vào các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có Quy định số

31-QĐ/TU, ngày 21/6/2024 về quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Để Quy định số 144-QĐ/TW đi vào cuộc sống, thấm sâu và lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, theo ông Phạm Xuân Biền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy định vào sáng ngày 9/7. Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh mở đợt sinh hoạt chính trị về thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu cụ thể hóa Quy định thành chuẩn mực đạo đức của từng ngành, từng lĩnh vực công tác.

Việc thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW một cách nghiêm túc, tự giác, thường xuyên sẽ giúp mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng ta thực sự "là đạo đức, là văn minh".

### ĐÀO QUẢN

Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024.



Hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Liên Hiệp (Hưng Hà).